

Trải nghiệm và khẳng định đẳng cấp mới cùng Volkswagen

21:23 27/02/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 15/02/2025, Volkswagen miền Bắc tổ chức sự kiện Roadshow với tên gọi "Hành trình trải nghiệm đẳng cấp mới". Đây là một sự kiện đặc biệt được tổ chức nhằm mang đến cho khách hàng ở khu vực Đông Bắc cơ hội trải nghiệm những mẫu xe Volkswagen mới nhất và đẳng cấp nhất.

Hành trình trải nghiệm diễn ra trong hai ngày 15 - 16/2/2025, xuất phát từ Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Dương, Bắc Giang, Lạng Sơn. Với những cung đường mới mẻ và nên thơ, Volkswagen miền Bắc mong muốn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm lái thử và cảm nhận thực tế các tính năng, công nghệ tiên tiến nhất của Volkswagen trên những cung đường khác nhau.



Một trong những cung đường trải nghiệm của Volkswagen

Đến với Roadshow Đông Bắc khách hàng được trải nghiệm thực tế; được trực tiếp chiêm ngưỡng

và lái thử các dòng xe Volkswagen hiện đại, từ những mẫu SUV mạnh mẽ như Teramont USA, Teramont X, Touareg đến các dòng xe đa dụng như Viloran, Tiguan. Đây cũng là cơ hội để cảm nhận rõ rệt sự khác biệt về thiết kế, công nghệ và khả năng vận hành vượt trội của xe Volkswagen.

Roadshow được tổ chức đi qua các cung đường chất lượng, an toàn, phong cảnh hùng vĩ tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tham quan và trải nghiệm. Đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình, chuyên nghiệp sẽ giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng về sản phẩm và dịch vụ.



Tổng giám đốc Ông Nguyễn Văn Thành cùng đội ngũ chuyên viên và khách mời tại sự kiện

Sự kiện cũng là dịp để giao lưu, kết nối với cộng đồng những người yêu xe Volkswagen. Hành trình Roadshow đã tạo ra những ấn tượng tốt đẹp và mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho khách hàng tại khu vực Đông Bắc.



Mẫu xe hạng sang, chinh phục mọi hành trình

Roadshow của Volkswagen miền Bắc đã trở thành một sự kiện không thể bỏ lỡ đối với những ai yêu thích xe hơi và mong muốn trải nghiệm những sản phẩm chất lượng cao.

Để biết thêm thông tin chi tiết về lịch trình và địa điểm tổ chức Roadshow tiếp theo của Volkswagen miền Bắc liên hệ:

Volkswagen I.D Auto: Showroom và xưởng dịch vụ: 315 Nguyễn Khoái, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Văn phòng đại diện: Tòa nhà Parkview City - 125 Huyền Quang, phường Võ Cường, TP. Bắc Ninh, Bắc Ninh. Hotline: 078.555.6688; dịch vụ: 0901.707.823.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/trai-nghiem-va-khang-dinh-dang-cap-moi-cung-volkswagen>